



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สารเคมีอันตรายทางการเกษตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว .เกษตรฯ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้คณะกรรมการแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด เร่งประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้เสร็จเร็วที่สุด ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 2 สัปดาห์นี้ ปลัด ก.เกษตรฯ ประธานคณะกรรมการฯ ได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลการศึกษาผลกระทบทั้งต่อเกษตรกร อุตสาหกรรมผลิตสินค้าเกษตรต่อเนื่อง และมาตรการสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้ง เตรียมเก็บสารเคมีทั้ง 3 ชนิดเพื่อทำลายตามหลักวิชาการ</p>	-
<p>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.อ่างทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า หากมีการทะเลาะวิวาทในพื้นที่รพศ.จะเอาผิดตามกฎหมายทุกกรณีสำหรับวันลอยกระทง11 พยนี้ ได้กำชับให้ รพ.ในสังกัดที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงานเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุหรือเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทในรพ.โดยให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมรักษาความปลอดภัย หากผู้บาดเจ็บจากเหตุทะเลาะวิวาทเข้ามารักษา ให้กันญาติออกจากห้องฉุกเฉิน หรือปิดลิ้นหระตุนิรภัย พร้อมประสานตำรวจจัดไม่ต้องรอให้เกิดเรื่อง สำหรับมาตรการความปลอดภัยในรพ.ทุกแห่ง โดยเฉพาะห้องฉุกเฉินให้ปฏิบัติดังนี้ 1.ทำแนวทางปฏิบัติป้องกันและจัดการความรุนแรง ทบสวน ผักซ้อมและซ้อมเป็นประจำ 2.จัดระบบควบคุมประตู หรือมีทางเข้าออก ที่ปลอดภัยหลายช่องทาง 3.จัดสถานที่พักคอยสำหรับญาติ จำกัดการเข้าออก 4.ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน และติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง 5.จัดระบบคัดกรองโดยเฉพาะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน และจัดบริการให้เหมาะสมกับค วามเร่งด่วน รวมทั้งสื่อสารกับญาติผู้ป่วยเป็นระยะเพื่อลดความวิตกกังวล 6.จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 7.จัดหาสัญญาณเตือนภัย หรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และมีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่ และหากเกิดกรณีความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ ทรมานจิตใจ ให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทันที ให้ดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษขั้นเด็ดขาด</p> <p>-พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ .ตร. เผยว่า ขณะนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว กลุ่มแรกมี 8 คน และอีกกลุ่มมี 13 คน เบื้องต้นเข้าข่ายบุกรุกสถานที่ราชการทำให้ทรัพย์สินเสียหายและทำร้ายร่างกาย รวมถึงร่วมกันทะเลาะวิวาทด้วย ซึ่งจะแยกความผิดต่างกรรมต่างวาระ เนื่องจากมีการก่อเหตุตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึง รพ. ได้แยกสอบปากคำทั้งสองกลุ่มแล้ว คาดว่าจะสามารถแจ้งข้อหารวมถึงออกหมายจับได้ภายใน 2 วัน</p> <p>-นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้มีคำสั่งให้ผอ .รพ.อ่างทองแจ้งความเอาผิดแล้ว และเร่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ ส่วนเรื่องร้านเหล้า ได้มีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสอบ และจะปรึกษายัยการเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีอย่างเข้มงวด</p> <p>-นายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความ กล่าวว่า หากถูกจับผู้ก่อเหตุจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปบุกรุกเข้าไปในรพ. ใช้กำลังประทุษร้ายในเวลากลางคืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ ที่สำคัญ เป็นข้อหาที่ไม่สามารถยอมความได้ จึงอยากฝากถึงตำรวจให้รีบดำเนินการ และอยากให้ผู้เกี่ยวข้องหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในสถานพยาบาลอีก</p>	-
<p>ลอยกระทง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นางนงนุช ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ เชิญชวนคนไทยรักษาสีสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายง่าย และเตือนผู้ประกอบการดูแลลูกหลานและระมัดระวังเด็กเล็กเป็นพิเศษระหว่างเที่ยวงาน โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง สระน้ำ และสวนน้ำต่างๆ งดการจุดประทัดดอกไม้ไฟ และปล่อยโคมลอย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงปลุกฝังสิ่งดีๆ ให้เด็ก 4 ข้อ คือ 1.เป็นการรักษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่งดงาม 2.ฝึกการคิดสร้างสรรค์ทำกระทงร่วมกันในครอบครัว ทำให้เด็ก เกิดความเชื่อมั่นและภูมิใจในตนเอง 3.พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในวันลอยกระทง เสริมความรักความผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 4.ปลุกฝังให้เด็ก รักษาและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>บรรจุบุคลากร สธ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, thebangkokinsight.com, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สธ. กล่าวถึงการบรรจุพนักงานราชการของ สธ. เป็นข้าราชการ ว่า ได้คุยกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ซึ่งท่านได้รับไปพิจารณา ซึ่งข้อเท็จจริงคือเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับงบประมาณ แต่อยู่ที่ กระบวนการทางราชการมากกว่า ส่วนนโยบายยกระดับ อสม. หากเปลี่ยน อสม. เป็นหมอครอบครัว ดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่ได้ จะลดภาระแพทย์ พยาบาล และลดภาระการเดินทางของผู้ป่วย ซึ่งมีความมุ่งมั่นให้รพ.สต. ช่วยคัดกรองผู้ป่วยก่อนถึง รพ. ล่าสุดได้ให้นโยบายว่า ต้องทำให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตัวเอง ให้ทราบ ว่า 1.ยาดีแค่ไหนก็สู้ไม่กินยาไม่ได้ 2.เตียง รพ. นุ่มแค่ไหนก็สู้เตียงไม้กระดานไม่ได้ 3.ขยันแล้วจะแข็งแรง ส่วนไข้ก็จะจบลงที่หาหมอ ดังนั้น ต้องหมั่นออกกำลังกาย</p>	
<p>สวัสดิภาพแรงงานต่างด้าว สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สธ. ให้สัมภาษณ์หลัง นายอันโตนิโอ วิตอริโน ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า IOM ชื่นชมประเทศไทยกรณีดูแล สวัสดิภาพแรงงานต่างด้าว หรือคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยในทุกด้าน ทั้งสวัสดิภาพ สวัสดิการ การรักษาพยาบาล</p>	
<p>ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, สยามกีฬา, เว็บไซต์ Bangkoktoday, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ TNN, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ SiamSport, บ้านเมืองออนไลน์, ผจก.ออนไลน์สำนักข่าวอิสรา</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ. และรองประธานกรรมการ สสส. เปิดงานกิจกรรมเดินวิ่ง "ไทยเฮลท์ เดย์ วัน 2019" ครั้งที่ 8 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในวาระครบรอบ 18 ปี สสส. โดยร่วมวิ่ง 10 กิโลเมตร และกล่าวว่า สสส. ร่วมกับ สธ. ผลักดันให้เกิดแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายชาติ พ.ศ.2561-2573 ฉบับที่ 1 มีเป้าหมายให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกายผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ 1.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย และ 3.พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย</p>	
<p>ลดแออัด รพ.ระยอง สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ. พร้อมคณะ เดินทางไปเปิดโครงการลดความแออัดในรพ. ระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ. ระยอง นพ.สุนทร เจริญภูมิภกรกิจ นพ. สสจ.ระยอง นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ. รพ.ระยอง พร้อมด้วย ผอ.รพ.ใน จ.ระยอง โดยมีแนวคิดให้ จ.ระยอง เป็นต้นแบบในการยกระดับบริการทางการแพทย์ เน้นลดความแออัดใน รพ. โดยใช้ระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยี ลดการรอคอยแพทย์และการรอรับยา รวมทั้งพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และมีกำลังคนที่เพียงพอด้วย หลัก 3 อ. เมื่อมีการเจ็บป่วยต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพสะดวกและรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบบริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพบริการของรพ.ในเครือข่าย ให้สามารถดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>มอบแขน-ขาเทียม สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>- เสนอภาพข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ. และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ จ.ระยอง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรม.สัญญาจร สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวถึงการประชุมกรม.สัญญาจร วันที่ 11-12 พ.ย. ที่กาญจนบุรีและราชบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว .สธ. ได้รับมอบหมายให้ดูแลเนื้อหาสาระการประชุมกรม. ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 คือ กาญจนบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรี โครงการสำคัญคือ แผนพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก ทำ ทางหลวงเชื่อมระหว่างกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และโครงการพัฒนาทางหลวงจาก กทม.ระบบมอเตอร์เวย์สายนครปฐม ไปชะอำ จ.เพชรบุรี ที่จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคใต้ โดยมีวงเงินทั้งหมดกว่า 120,000 ล้านบาท</p>	
<p>การพัฒนาห้องฉุกเฉิน สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวในสธ .เปิดเผยว่า ปัจจุบันห้องฉุกเฉิน รพ .สังกัดสธ. มีปัญหา 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ความแออัด โดยมีผู้ป่วยมาใช้บริการ 35 ล้านครั้ง/ปี และมากกว่า 60% เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 2.ความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่ง 70-90% สามารถป้องกันได้ 3.ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ โดยต้องการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2.4 ต่อแสนประชากร พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินและนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 4.1 ต่อแสนประชากร ภายใน 10 ปี 4.ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันและความคาดหวังของผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียน ไม่พึงพอใจ ผู้มารับบริการทำร้ายเจ้าหน้าที่ทั้งด้านร่างกายและวาจาเพิ่มสูงขึ้น และ 5.ขาดมาตรฐานหรือแนวทางในการพัฒนา โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว .สธ. ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า 1 ธ.ค.นี้ จะปรับปรุงศักยภาพห้องฉุกเฉิน 21 รพ.ก่อนตามงบประมาณที่มี และรองรับประมาณปี 2563 เพื่อพัฒนาให้ได้มากที่สุด ปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือ ประชาชนไม่เข้าใจคำว่าฉุกเฉิน ส่งผลให้คนไข้ไม่ฉุกเฉินล้นห้องและเกิดการกระทบกระทั่งกัน ที่สำคัญคือ งบประมาณยังไม่เพียงพอ ทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ และ ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ต้อง ขอให้กรมมาพิจารณาแปรญัตติร่างพ .ร.บ.งบประมาณเห็นใจ และเข้าใจความจำเป็นของ สธ.</p> <p>โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 150 ล้านบาท แยกเป็น การปรับปรุงเกี่ยวกับระบบประตูใน 21 รพ. แห่งละ 15 ล้านบาท เป็นเงิน 31.5 ล้านบาท และจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ป ระสานงานระบบฉุกเฉินนำร่องใน รพศ .เขตสุขภาพละ 1 แห่ง ที่เหลืออีก 8 แห่ง ใช้งบประมาณแห่งละ 15 ล้านบาท เป็นเงิน 120 ล้านบาท สำหรับรพ. 21 แห่ง ประกอบด้วย รพ .เชียงรายประชานุเคราะห์ , รพ.ลำปาง , รพ.พุทธชินราช , รพ.สวรรคัประชาธิรักษ์ , รพ.สระบุรี , รพ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.ปทุมธานี, รพ.นครปฐม, รพ.ชลบุรี, รพ.ระยอง, รพ.ขอนแก่น, รพ.อุดรธานี, รพ.มหาสารคาม, รพ.ราชบุรี, รพ.บุรีรัมย์, รพ.สรรพสิทธิประสงค์, รพ.สุราษฎร์ธานี, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.หาดใหญ่, รพ.ราชวิถี, รพ.นพรัตนราชธานี และ รพ.เลิดสิน</p>	-
<p>พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ .ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย .เปิดเผยว่า อย . พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ .นราธิวาส นพ .วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ .สสจ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านนากอ ต .จอบาเย อ .ยี่งอ จ.นราธิวาส แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบแห้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์วิสาหกิจที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มแกนนำสำคัญในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งมาตรฐานฮาลาล และได้รับอนุญาตจาก อย. ด้วย ขอให้ประชาชนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยและมั่นใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.</p>	-
<p>ค่าบริการทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้ำภายใน เปิดเผยความคืบหน้าการควบคุมค่าบริการทางการแพทย์ ว่า กรมการค้ำภายในอยู่ระหว่างให้ สวรส. จัดทำรหัสค่าบริการทางการแพทย์มาตรฐานเดียวกัน นำร่อง 200 รายการ ในประเภทที่ประชาชนใช้มากที่สุด และจะนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของแต่ละรพ .แจ้งเพื่อลดความซ้ำซ้อน คาดว่าจะสามารถจัดทำรายงานสรุปและเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ ได้ภายในต้นปี 2563 จากนั้นจะทยอยจัดทำให้ครอบคลุมทั้ง 5,286 รายการต่อไป</p>	-
<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว บ.ไฟเซอร์ ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ประเทศไทย พ.ศ.2560-2564</p>	
<p>โรคเนื้องอก สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน ว่า สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นอีกสาเหตุสำคัญ โดยเฉพาะในเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อน เนื่องจากมีข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพว่า พาราควอตเป็นตัวโน้มนำให้ผิวหนังเสียหาย หากผิวหนังมีบาดแผลอยู่แล้วยิ่งทำให้เกิดอาการอักเสบ บวม มีตุ่มน้ำใส ทำให้เชื้อโรคเข้าไปได้ง่ายขึ้น และหากรุนแรงอาจต้อง ตัดเนื้อเน่าส่วนนั้นทิ้ง ซึ่งข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี 2558-2561 พบผู้ป่วยรวม 68,668 ราย โดยพบมากในอายุเฉลี่ย 61 ปี ที่สำคัญจะพบในพื้นที่ซ้ำๆ ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพ่นสารเคมี ดังนั้น จึงมักพบในเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสารที่พ่นเจือปนในดินและสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>อากาศหนาว สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวเย็น โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย จ.กาฬสินธุ์ อากาศหนาวเย็นทั้ง 18 อำเภอ อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ช่วงกลางดึกถึงเช้ามืดมีหมอกปกคลุม ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ขณะนี้ประชาชนหลายพื้นที่ขาดเครื่องนุ่งห่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ พายุโซนร้อนนารีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม แล้ว คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณตอนใต้ของประเทศลาว ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในช่วงวันที่ 11-13 พ.ย. 62 ทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณมุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด ช่วงวันที่ 13-15 พ.ย. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส</p>	
<p>ยาเพร็พ สื่อที่นำเสนอ :</p> <p>-เสนอบทความ ในปีงบประมาณ 2563 สปสช.มีโครงการนำร่องสิทธิประโยชน์บริการยาป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส หรือ PrEP โดยใช้งบประมาณกองทุนบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เบื้องต้นกำหนดเป้าหมายบริการ 2,000 ราย ในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ โดยร่วมมือกับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค คัดเลือกหน่วยบริการนำร่อง 51 แห่งใน 21 จังหวัด โดยต้องเป็นหน่วยบริการภายใต้กองทุน บัตรทองที่เคยให้บริการ PrEP มาก่อน มีความพร้อมบริการทั้งในด้านบุคลากร ห้องปฏิบัติการ และระบบบริการ ใช้กระบวนการ RRTTR หน่วยบริการจะบันทึกข้อมูลการให้บริการ PrEP และติดตามผลการจัดบริการผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ข่าวสั้น , สยามรัฐ คอลัมน์ข่าวสั้น , เว็บเดลินิวส์ , ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์ , isranews.org, เว็บสยามรัฐ, เว็บแนวหน้า, เว็บไทยโพสต์, nationtv, เว็บมติชน, inn, เว็บบางกอกบิซนิวส์, เว็บคมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ให้ความสำคัญห่วงประชาชนจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางพื้นที่ของกทม.และปริมณฑล จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง ด้วยการตรวจดู คุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน Air4thai หรือเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ หรือเฟซบุ๊กเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5" ของสธ. โดยหากเป็นสีส้มและสีแดงควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วีจระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ข่าวภูมิภาค, มติชน คอลัมน์จับกระแสภูมิภาค, เดลินิวส์ คอลัมน์เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ .คำรพ เดชรัตน์วิไชย ผอ .รพ.เกาะสมุย พร้อมด้วย ว่าที่ ร .ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย นพ.บรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ ประธานมูลนิธิ อุปเสโน รพ.เกาะสมุย นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ศัลยแพทย์ รพ.เกาะสมุย ร่วมเปิดกิจกรรมหมอมสมุยชวนวิ่งครั้งที่ 1 ที่บริเวณลานหน้าตึก รพ .เกาะสมุย จ .สุราษฎร์ธานี รายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่าย รพ.เกาะสมุย จะนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รถพยาบาลฉุกเฉินและ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยต่อไป</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

